



ทศวรรษ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง



นางสาวดวงใจ อูปนิชกร

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณรัฐศาสตร์)

ปัจจุบันประกอบอาชีพ รับราชการ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานเสนาเกษตรกร

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระดับ อำนวยการสูง

จากประสบการณ์ที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคำแหง

❖ "เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง" คำขวัญที่สร้างภาพจำให้ข้าพเจ้าที่มีต่อมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในการสร้างคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมได้อย่างแท้จริงนับเนื่องจนถึงปัจจุบัน

❖ ขอบคุณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ ตลอดระยะเวลา ๒ ปี ที่ให้ทั้งความรู้เพิ่มพูนศาสตร์วิชาแขนงต่างๆ และประสบการณ์ดีๆ ที่ไม่อาจหาจากที่ไหนได้ สอนศิษย์ให้เติบโตทั้งความรู้และคุณธรรมในจิตใจ ข้าพเจ้าไม่มีคำกล่าวใดนอกจากคำว่า "ขอบคุณ" คณาจารย์ทุกท่าน หากจะให้กล่าวถึงความรู้สึกดีๆ ที่มีนั้นอาจกล่าวไม่หมดเพียงกระดาษแผ่นเดียวได้ แต่ทุกคำพูดทุกความรู้สึกนั้นล้วนมีความหมายเดียวกันทั้งสิ้น คือ ขอขอบคุณที่ทำให้ได้พบกับสิ่งดีๆ และประสบการณ์ดีๆ นี้ จะจดจำไว้ไม่มีวันลืม ยังจำได้อย่างก้าวแรกที่สัมผัสได้ คือ ความอบอุ่นจากคณาจารย์ที่แนะนำด้วยความเต็มใจ จริงใจ และเป็นกันเอง ทำให้ประทับใจมาก ภูมิใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของสาขานี้ ขอขอบคุณค่ะที่คอยเป็นปรึกษาของข้าพเจ้า ขอขอบคุณ ที่ได้คอยชี้แนะและแสดงให้เห็นเส้นทางที่ถูกต้องสู่ความสำเร็จ ขอขอบคุณที่สร้างสภาพแวดล้อมที่ยอดเยี่ยมในการเรียนรู้และที่ที่ข้าพเจ้าได้รับการสนับสนุนให้แสดงความคิดเห็น ขอขอบคุณอาจารย์ที่เชื่อมั่นในตัวข้าพเจ้าเสมอมา ขอขอบคุณที่ทำให้ข้าพเจ้ามีวันนี้

❖ ขอคุณ คณาจารย์ทุกท่าน ทุกวิชาในทุกชั้นเรียน ขอขอบคุณค่ะที่ทำให้บทเรียนทั้งหมดของเราง่ายและสนุก ข้าพเจ้าตั้งหน้าตั้งตารอที่จะเข้าเรียนในชั้นเรียนเสมอ ทุกคำสอนในทุกชั่วโมงทุกวิชา ในทุกชั้นเรียนที่เรียน ทุกกระดาษที่คณาจารย์แต่ละท่านให้คะแนน สามารถเปลี่ยนชีวิตได้ ไม่เพียงสอนข้าพเจ้าถึงสิ่งที่ดีในชีวิต แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้าทำความดีในชีวิตด้วย ขอขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วมในการสร้างชีวิตของข้าพเจ้า การเข้าชั้นเรียนของข้าพเจ้าก็เหมือนกับการดำดิ่งลงไปมหาสมุทรที่เต็มไปด้วยความรู้และสติปัญญา ถ้าไม่มีคณาจารย์ทุกท่านข้าพเจ้าคงหลงทาง ขอขอบคุณที่ชี้แนะ สร้างแรงบันดาลใจ และทำให้ข้าพเจ้าเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นในการทำควมดีอย่างในทุกวันนี้ ข้าพเจ้าจะจดจำทั้งบทเรียนทางวิชาการและชีวิตที่คณาจารย์ทุกท่านได้สอน

❖ ขอคุณภาพจำแห่งมิตรภาพจากเพื่อนๆ ร่วมรุ่น รัฐศาสตร์รุ่นที่ ๑๘ สิงห์ทองรัฐศาสตร์ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ วันที่เราตั้งใจเรียนไม่ว่าวันนั้นแดดจะออก ฝนจะตก ลมหนาวจะมาเยือน วันไหนออกไปทานมื้อเที่ยงกัน หรือแม้แต่วันที่หอบอาหารการกินพะรุงพะรังมาตั้งวงทานข้าวด้วยกัน วันที่เอาหัวชนกันถึงข้อสอบจนตัวเกร็ง วันที่ซุ่มมุนในทุกกิจกรรม วันที่เห็นประกาศผลสอบทั้งดีใจ ทั้งตื่นตัน และการส่งกำลังใจให้กัน ขอขอบคุณที่ได้ร่วมสร้างภาพจำที่งดงามที่ไม่อาจลืมเลือน